

## 7 เรื่องเม้าท์ยอดฮิตของหนุ่มๆ....รู้แล้วอึ้ง

นำเสนอเมื่อ : 21 ต.ค. 2552

เวลารวมกลุ่มเพื่อนสาวกันได้เมื่อไรเป็นตอต้องตั้งวงเม้าท์กันสนุกทุกที เราเลยอดคิดไม่ได้ว่าแล้วเวลาที่ผู้ชายนัดเจอกัน เขาคุยอะไรกันนะ? เราเลยไปสืบมา บอกไว้ก่อนว่า คุณอาจอึ้งเล็กน้อยกับเรื่องที่เขาคุยกัน

**1.เรื่องแฟนสาว** แต่ ช้าก่อน อย่าเพิ่งคิดว่าหนุ่มๆ สมัยนี้จะเอาความดีของแฟนมาอวดกัน เขาจะจัดเอาความเงี้ยต่างๆนาๆของหญิงอย่างเรานี่แหละมาอวดกันอย่างเอา เป็นเอาตายประเภทที่ว่า "ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมจะต้องโทร.คุยวันละหลายๆรอบ" "ทำไมชอบหึงเรื่องไม่เข้าท่า" "ทำไมต้องงอนเรื่องไม่เป็นเรื่อง" และอีกมากมายที่เขาจะคิดสรรขึ้นมามากกันได้

**2.เรื่องกิ๊ก** อัน นี้อือเป็นประเด็นหลักในการปรึกษากันในกลุ่มผู้ชายก็ว่าได้ยิ่งถ้ากลุ่มไหน วุญหน่อยนะ ขอบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ล้ำๆของเพื่อนๆ แต่ละคนจะชวยอีกคนหนึ่งได้อย่างสุดๆและพวกเขายังมีสนธิสัญญาในหมู่ผู้ชาย กันอีกด้วยว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆ เพื่อนจะแก้ตัวให้เพื่อนอย่างนำขุนๆ ก็ใส่บิงโตและใครในกลุ่มเปลือเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไร ทั้งกลุ่มจะลุกขึ้นมาประสาบการณสวนตัวกับสาวน้อยที่เขาเพิ่งไปกิ๊กมาทัน เป็นแถว เรียกว่าเรื่องนี้เม้าท์กันยันเขาก็ไม่จบ

**3.เรื่องงาน เรื่องเรียน** หัว ข้อนี้มักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราคุยเรื่องซำซันไร้สาระคุยกันแล้ว ส่วนใหญ่ผู้ชวยมักจะนี่ไม่พ้นคำที่ว่า "เงินเดือนน้อยไม่พอใช้ อยากหางานใหม่ ชวยหน่อยดิ" "ปีนี้ทาทางจะไม่จบอีตามเคย กลัวพ่อกับแม่ว่า เคลียดจัง" "วันนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าแกแข็ง" ได้ฟังอย่างงี้ก็น่าชื่นใจจิงกับความคิดของหนุ่มๆเขาละ และทำให้เราเข้าใจว่าเขาที่มีสาระในชีวิตเหมือนกัน

**4.เม้าท์ผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่าน** ใน ย่านที่คนพลุกพล่าน ไม่ว่าจะป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือตามแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ เมื่อผู้ชายได้รวมตัวกันนั่งปึกหลักที่ใดที่หนึ่งแล้ว สาวๆ จงระวังเพราะปากของผู้ชายสมัยนี้นั้น ใครได้ฟังคงน้ำตาตวงไปหลายวัน อย่างที่เราได้ยินมาแล้วอึ้งก็จะมี "โห แต่งตัวแบบนี้ สงสัยที่บ้านกระจกเบออะเนี่ย ถึงกล่าออกจากบ้าน" "แต่งหน้าหน้าอย่างนี้เอาสีทาบ้านทาไปเลยเหอะ" "เจ๊คนนี้กล่าสุดๆ ขาใหญ่แกมสัน แต่กระโปรงยาวสองคืบ" "เฮย น้องคนนั้นเราเจอเมื่อวันนั้นที่สองสลึงนี้ โหไฟสว่างๆ แลวหน้าเงือกมาก" แลวเราจะบอกวานี้คือประโยคที่เบาที่สุดเลยที่เราเลือกมาแลวนะ นอกนั้นไม่ผานเซ็นเซอร์เลยจะ

**5.เรื่องใต้สะดือ** ยัง ใจผู้ชายก็หลีกเลียงเรื่องนี้ไม่พ้น ส่วนใหญ่ผู้ชวยมักจะอวดกันว่าได้ไซ้ของลับกันถขนาดไหนอย่างพวกเพลย์บอย หน่อยก็อวดว่า "อ๊วย หน้อยไซ้วันละหลายรอบ แต่ทำไงได้น้องๆเขาเรียกรอง" แต่มีอย่างหนึ่งที่หนุ่ม จะไม่ปรึกษากันเด็ดขาดคือเรื่องความเสื่อมทางสมรรถภาพ เพราะเมื่อพูดไปปุบปุมนั้นจะเสียเชิงชายอย่างแรง และอีกอย่างคือถ้าใครหลุดปากไปแป็บเดียว อีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงรับรองวาร์กันทั้งแกง และแกมจะมีการตั้งฉายาเสียๆ หายๆ ตามมาอีกด้วย

**6.เม้าท์ผู้ชายคนอื่น** ใคร ว่าผู้ชายไม่มีการหมิ่นช้หน้ากัน อยากจะบอกว่าผู้ชายหมิ่นใสกันนี้ยิ่งกว่าสาวๆอีกนะ เพราะแค่เห็นหน้าแวบเดียวก็ไม่ชอบแล้ว เหตุผลก็คือไม่ถูกชะตา หน้าตาถวนประสาท แต่ประโยคที่เราได้ยินบ่อยสุดก็คือ "ไม่ชอบหมอนี่เลย เห็นแล้วรำคาญ ไม่รู้จะเกกไปไหน" "เออ เก็กเขาไปหลอตายละ" กับผู้หญิงที่มักจะไม่ชอบผู้หญิงที่ แจนๆ

การที่จะหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้ชายอีกคนหนึ่งนี่ยากมาก ๆ  
หรือถ้าชายหนุ่มขางกายของคุณคนไหนที่มีท่าทางชื่นชมชายอื่นอย่างเช่น "ผมชอบเขา นะ เก่ง หน้าตาดี เท"  
สงสัยต้องลองคิดดูอีกทีแล้วละว่าเกยอะเปล่า? เพราะผู้ชายแมนๆ ส่วนใหญ่มักจะมีโอกาส  
ไม่ค่อยชื่นชมชายอื่นให้ใครได้ยินหรอก

**7. เรื่องกีฬา** อีก เรื่องเล่าที่ไม่ค่อยพลาด ส่วนใหญ่มักคุยกันซื่อตเด็ดที่มโปรดของตัวเองยิ่งประตูได้  
หรือไม่ก็วิเคราะห์กันประหนึ่งว่าตัวเองเป็นนักวิจารณ์ด้วย ผู้จัดการทีมไหนเป็นยังไง  
แมกซ์ที่ผ่านมานักบอลคนไหนเจ๋ง ใครหน้าไหนน่าเชียร์ออก ที่สำคัญแมกซ์ต่อไปมีวันไหน  
แล้วพวกเขาจะตั้งตาดูจนลืมพวกคุณไปเลยก็ได้...

ที่มา [www.yenta4.com](http://www.yenta4.com)